



ที่ สร. 078/2015

## จดหมายอภิบาล ฉบับที่ ๒

### โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศาสนจักรคาทอลิกไทย สังฆมณฑลราชบุรี

พี่น้องสงฆ์ นักบวช และฆราวาสคริสตชนที่รักทุกคน

พ่อดีใจและขอบใจทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สังฆมณฑลจัดขึ้น พ่อเห็นความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างสงฆ์กับฆราวาส นี่คือการชื่นชมยินดีที่พ่อต้องการและพระสันตะปาปาฟรังซิส ย้ำเน้น และยังสอดคล้องกับเจตนาของการทำงานของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยที่มีการอภิปรายกันระหว่างสมัชชาใหญ่ประเทศไทย ๒๐๑๕ นี่คือการประกาศข่าวดีใหม่ พ่อขอให้รักษาวินัยธรรมดังกล่าวไว้ให้ดี เพราะนี่คือแนวทางการดำเนินงานของคริสตชนแต่เริ่มแรก ดังปรากฏในหนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ ๒ ข้อ ๔๒-๔๗ “คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วม “พิธีบิขนมปัง” และอธิษฐานภาวนา พระเจ้าทรงบันดาลให้บรรดาอัครสาวกทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำนวนมาก ทุกคนจึงมีความยำเกรง ผู้มีความเชื่อทุกคน ดำเนินชีวิตร่วมกันและมีทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม เขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ แบ่งเงินให้ทุกคนตามความต้องการ ทุก ๆ วันเขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดีและเข้าใจกัน เขาทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความนิยมนอกจากประชาชนทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดเพิ่มขึ้นทุกวัน”

พ่อเห็นว่าการฉลองวัดมีความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องในวัดและที่นาศื่นชมยินดีมากขึ้นเมื่อมีความร่วมมือ ร่วมใจและแบ่งปันช่วยเหลือกันระหว่างวัด เราเห็นว่าฉลองวัดทุกวัดในสังฆมณฑลของเรา ยิ่งที่ยิ่งปรากฏความมีเอกภาพและการช่วยเหลือกัน มีการเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัดด้วยการสวดภาวนา ฟังพระวาจาและฟังเทศน์จากผู้แทนของอัครสาวก **ชุมชนแห่งความเชื่อมีกิจการที่ปรากฏ สภาพที่ประจักษ์ ดังกล่าวคือ “วิถีชุมชนวัด” ความเชื่อต้องปรากฏออกมาเป็นกิจการ** นี่คือการที่แต่ละวัดต้องปฏิบัติตามทิศทางงานอภิบาลและประกาศข่าวดีของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และจากการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในการประชุมสมัชชาใหญ่ประเทศไทย ๒๐๑๕ พ่อขอย้ำเรื่องนโยบายดังกล่าวด้วยคำสอนจากหนังสือยากอบ บทที่ ๒ ข้อ ๑๔-๑๘ “พี่น้องทั้งหลายจะมีประโยชน์ใดหากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำ ความเชื่อเช่นนั้นจะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและไม่มีอาหารประจำวันแล้วท่านคนหนึ่งพูดกับเขาว่า “จงไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่น



พ่อทราบและเห็นพี่น้องร่วมกิจกรรมปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศาสนจักรคาทอลิกไทย เป็นต้น การรับพระคุณการุญครบบริบูรณ์เพื่อเป็นการชดเชยโทษบาปสำหรับตนเองและวิญญาณในไฟชำระ พ่อขอยืนยันว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อที่พระศาสนจักรย้ำและเน้นให้เราปฏิบัติด้วยใจที่เป็นทุกข์ถึงบาป และตั้งใจที่จะกลับใจอย่างแท้จริง อย่าลืมว่าพระเมตตาธรรมของพระเจ้ามีต่อเราเสมอ ดังเช่นอากาศที่เราหายใจไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เราก็ได้รับอากาศหายใจ ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงิน เราก็มีอากาศหายใจแม้เราจะไม่รู้ตัวถึงคุณค่าของอากาศ แต่อากาศก็มีอยู่ให้เราสูดหายใจและมีชีวิต เมตตาธรรมของพระเจ้าก็เป็นดังอากาศที่ประทานให้เราด้วยความรักเมตตา แม้เราจะไม่สมควร ไม่ใส่ใจ ไม่รู้คุณ พ่อเตือนใจพ่อเองและอยากเตือนพี่น้องคริสตชนที่พ่อรับผิดชอบดูแลอยู่ เรามีเวลาอีกไม่มากที่จะทำให้ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศาสนจักรคาทอลิกไทยเป็นจริงด้วยการ “ระลึกถึงอดีตด้วยความรู้คุณ ดำเนินชีวิตปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น มุ่งสู่นาคตด้วยความหวังและความรัก”

พ่อมีความสุขมากที่จะกล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมของบรรพชนแห่งความเชื่อของสังฆมณฑลราชบุรี คือการ “สวดสายประคำ” โครงการคริสตชนไทย พร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เป็นโครงการที่ดีมาก สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางความเชื่อของบรรพชน พ่อยังจำได้ดีเมื่อพบผู้เฒ่าผู้ชราที่ไปไหนมาไหน จะมีสายประคำติดตัว สวดสายประคำในทุกเหตุการณ์ พาลูกหลานสวดสายประคำในครอบครัวก่อนนอนอย่างน้อยวันละ ๑ สาย โดยมีพ่อแม่เป็นผู้นำสวด เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่พ่อขอให้พวกเราถือฟื้นฟูวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ โครงการกำหนดสภาพความสำเร็จด้วยการสวดสายประคำตลอดเดือนทั้งประเทศไทยจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ สาย พ่อขอสนับสนุนทั้งปริมาณคือห้าแสนสาย แต่พ่อขอย้ำเน้นเรื่องคุณภาพด้วย นั่นคือการสวดรำพึงสายประคำคือการรำพึงและเรียนรู้ธรรมล้ำลึกแห่งความรอดพ้น นอกจากนี้พ่อขอให้คุณพ่อเจ้าอาวาส อธิการหมู่คณะ ผู้รับผิดชอบตนและคริสตชนดูแลเอาใจใส่ให้มีกิจกรรมตามข้อกำหนดสังฆมณฑลราชบุรี หน้า ๑๖๔ “โอกาสสวดสายประคำในเดือนตุลาคม ให้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่บ้านได้กลุ่มละ ๑ ครั้ง การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยพระสงฆ์ไม่เกิน ๑ องค์ และหากเป็นพระสงฆ์จากต่างวัด ต้องมีการติดต่อแจ้งพระสงฆ์เจ้าอาวาสท้องถิ่นทราบก่อนเสมอ พร้อมทั้งปรึกษา ขอคำแนะนำด้วย นอกเหนือจากโอกาสข้างต้น ต้องขออนุญาตจากพระสังฆราชเป็นราย ๆ ไป”



ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทตั้งคำขวัญงานเคารพศีลมหาสนิทครั้งที่ ๑๔ นี้คือ “ศีลมหาสนิท นำชีวิตคริสตชนสู่ความศักดิ์สิทธิ์” เป็นแนวปฏิบัติของสังฆมณฑลราชบุรีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาคือการเคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑลทุก ๆ สองปี จึงขอเชิญพี่น้องเตรียมจิตใจและร่วมงานแห่และเคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑลที่วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ดำเนินสะดวก วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา ๑๐.๐๐ น. และร่วมปีติศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย สำหรับการเตรียมจิตใจ ขอให้คุณพ่อเจ้าอาวาสเตรียมจิตใจสัตบุรุษในมิสซาวันอาทิตย์เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ และมีสชาติวารก่อนวันเคารพศีลมหาสนิท ซึ่งฝ่ายจัดเตรียมจะได้ให้แนวบทเทศน์กำหนดวันที่แน่นอนและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สุดท้ายขอถือโอกาสและใช้สื่อนี้เพื่อบอกว่า “พระศาสนจักร มารดาผู้มีเมตตาธรรม” ประกาศให้มีปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้พี่น้องเตรียมจิตใจเพื่อรับรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่พ่อจะประกาศให้พี่น้องทราบต่อไป

สำนักพระสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี

1 ตุลาคม 2015



ด้วยความเคารพในพระคริสต์

ท.ม. ๒๕๓ ๓๑/๑๐๑๖

(พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ)

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

(คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์)

แทนแชลเชลเลอร์